

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙



“เทศบาลตำบลพรุพี เป็นเทศบาลที่จัดบริการสาธารณะได้
มาตรฐาน ประชาชนเชื่อมั่นและพึงพอใจ”

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลพรุพี
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. ๐ -๗๗๒๖-๗๐๗๔ ต่อ ๑๑๐



ประกาศเทศบาลตำบลพรุฑี

เรื่อง แผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรุฑี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

.....

เทศบาลตำบลพรุฑี ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙ โดยอาศัยกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และจากการประสานแผนระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่เทศบาลตำบลพรุฑี ทั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพรุฑี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ จึงขอประกาศใช้แผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลพรุฑี ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสมคิด ดำดวง)

นายกเทศมนตรีตำบลพรุฑี

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการและเป็นกรอบในการจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งในส่วนของแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนา ๓ ปี ที่ได้นำมาจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น จะต้องมีการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสร้างสมดุลต่อบประมาณที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสร้างผลประโยชน์ให้มากที่สุด

เทศบาลตำบลพรุฬห์ จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนา ที่ได้วางไว้ และหวังว่าจะสามารถตอบสนองผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงานประจำปี ซึ่งเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางของการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับแผนการดำเนินงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

เทศบาลตำบลพรุฑี ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาที่ผ่านกระบวนการประชาคมรวบรวมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและความต้องการของประชาชนตลอดจนนำโครงการต่างๆ ที่ประชาชนประสงค์ให้เทศบาลตำบลพรุฑีดำเนินการพิจารณาจัดทำแผน ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนแต่ละหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้เป็นเครื่องมือขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เทศบาลตำบลพรุฑี โดยเสนอของนายกเทศมนตรีตำบลพรุฑี ผ่านที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลพรุฑี โดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๓๓,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาและดำเนินการตามโครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เทศบาลตำบลพรุฑีจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาของกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบตลอดจนทำให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของเทศบาลตำบลพรุฑีมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ และจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงานโครงการพัฒนาในแผนการดำเนินงานซึ่งจะทำให้เกิดการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาลตำบลพรุฑี
๒. เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะนำมาดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลพรุฑี
๓. เพื่อแสดงความชัดเจนข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่เทศบาลปฏิบัติจริงในหนึ่งปีงบประมาณ
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร และเพื่อควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลในรอบหนึ่งปีงบประมาณ

๖. เพื่อใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงและพัฒนาการวางแผนพัฒนาของเทศบาล

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลพรุณี

๒. ทำให้ทราบถึงแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลพรุณี

๓. ทำให้เกิดความชัดเจนและตรวจสอบได้ง่าย การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆ

๔. ทำให้การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔

เทศบาลตำบลพทุฑี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แนวทางที่ ๓.๑ สนับสนุนการศึกษา ในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษานอกโรงเรียน ในเขตเทศบาลตำบลพทุฑีตามอำนาจหน้าที่ แนวทางที่ ๓.๒ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เหมาะสมกับ วัยของเด็กๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กที่จะเข้าสู่การศึกษา ระดับอนุบาลต่อไป</p>	๓	๓.๓๘	๕๐,๐๐๐.-	๐.๔๖	กองการศึกษา
<p>แนวทางที่ ๓.๓ เติบโตประสิทธิภาพ ในการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปิดเรียนอาเซียน (AEC) โดยจัดให้มีการเรียนภาษาที่ ๒ และจัดตั้งศูนย์การรสอนเสริมสำหรับ นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าไปเรียนในชั้นเรียนได้</p>	๕	๖.๙๕	๒,๓๓๓,๕๐๐.-	๓๗.๗๕	กองการศึกษา
<p>แนวทางที่ ๓.๔ สนับสนุนการจัดงานวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนพทุฑี งานรำลึก วีรชนอนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง งานประเพณีท้องถิ่น วันสำคัญ ทางศาสนา</p>	๗	๘.๙๐	๒๒๐,๐๐๐.-	๓.๘๕	กองการศึกษา/ สำนักปลัด
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความสงบเรียบร้อยของประชาชน แนวทางที่ ๒.๑ ติดตั้งกล้องวงจรปิด ตามจุดสำคัญทั่วทั้งตำบลพทุฑี เพื่อป้องกัน ปัญหาอาชญากรรมและปัญหาอื่นๆ</p>	-	-	-	-	-
<p>แนวทางที่ ๒.๒ เติบโตสมรรถนะหน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบล พทุฑี โดยพัฒนาศักยภาพของศูนย์ปฏิบัติการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การแพทย์ฉุกเฉินและสิ่งจำเป็นอื่นๆ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ แนวทางที่ ๒.๓ จัดให้มีการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนตามความ เหมาะสม</p>	-	-	-	-	-
<p>แนวทางที่ ๒.๔ จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้บริการประชาชนได้ตลอดเวลา แนวทางที่ ๒.๕ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและ ป้องกันปัญหาต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นในเขตเทศบาล</p>	๒	๒.๗๗	๒๕,๕๐๐.-	๐.๒๓	สำนักปลัด
	๓	๓.๓๘	๒๐,๐๐๐.-	๐.๓๖	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แนวทางการที่ ๓.๑ ส่งเสริมทัศนศึกษาของนักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการดูแลสุขภาพของประชาชน	๓	๑.๓๘	๓๐๕,๐๐๐.-	๐.๘๘	สำนักงานสถิติ
แนวทางการที่ ๓.๒ บูรณาการร่วมกับองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมสุขภาพ อนามัย การศึกษาพยาบาล และการป้องกันโรคติดต่อพร้อมรณรงค์ ให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพอนามัยของตนเอง	-	-	-	-	-
แนวทางการที่ ๓.๓ สนับสนุนให้มีสถานที่สาธารณะ เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายและ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	-	-	-	-	-
แนวทางการที่ ๓.๔ จัดให้มีการรักษาความสะอาดบนท้องถนน สถานที่สาธารณะรวมทั้งการ จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี	๓	๔.๑๖	๔๕,๐๐๐.-	๐.๙๔	สำนักงานสถิติ/กองช่าง
แนวทางการที่ ๓.๕ ประชาชนร่วมมือหรือระดมทุนจาก มูลนิธิ โรงพยาบาล และหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาตำบลสุขภาพดี เพื่อควบคุมและแก้ปัญหาสุขภาพ ต่างๆ อย่างมีระบบตามที่กฎหมายบัญญัติ	๒	๒.๙๙	๓๐,๐๐๐.-	๐.๐๘	สำนักงานสถิติ
แนวทางการที่ ๓.๖ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ขุดบ่อประปา ทुरुบ่อ และรณรงค์ให้ ประชาชนใส่ใจในด้านสุขภาพ พยายามใช้ของหมอนเองโดยการยกกำลัง กันดูแลสุขภาพ	๔	๕.๕๕	๓๘๐,๐๐๐.-	๑.๕๘	กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการ คมนาคม	๒	๘.๑๓	๓,๕๖๓,๐๐๐.-	๒๘.๓๕	กองช่าง
แนวทางการที่ ๔.๑ สนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และคมนาคม โดยมุ่งเน้นการก่อสร้างเพื่อการ คมนาคมที่ถาวร	๒	๒.๙๙	๓,๕๖๓,๐๐๐.-	๑๕.๓๖	กองช่าง
แนวทางการที่ ๔.๒ ดำเนินการด้านโครงการพื้นฐานด้านคมนาคมเปิดถนนปรับปรุง ซ่อมแซม (รายได้คืนนโยบายซ่อมสร้าง) ให้ความพร้อมในการใช้งานใต้ คลองชลประทาน รวมถึงการรวบรวมขบวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม	๑	๑.๑๔	๓๐๘,๙๐๐.-	๐.๘๒	กองช่าง
แนวทางการที่ ๔.๓ จัดระบบป้องกันน้ำท่วมให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพและบริการ อย่างทั่วถึง	-	-	-	-	-
แนวทางการที่ ๔.๔ จัดหาแหล่งน้ำ เพื่อสร้างระบบประปาให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย	๒	๒.๙๙	๒,๒๖๙,๑๐๐.-	๑๗.๙๑	กองช่าง

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ
<p>แนวทางที่ ๔.๖ จัดทำป้าย บอกรายชื่อถนน ชื่อซอย ในหมู่บ้านเพื่อความสะดวกแก่การสัญจร</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านพัฒนาสังคมและส่งเสริมสวัสดิการ</p> <p>แนวทางที่ ๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมเวที ประชาชนการประชุมรวมเพื่อประสานความคิดเห็นในการรณรงค์ทำนุให้ เกิดประสิทธิภพมากขึ้น</p>	-	-	-	-	-
<p>แนวทางที่ ๕.๒ สนับสนุนการดูแลสวัสดิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส</p>	๑	๓.๓๘	๕,๐๐๐.-	๐.๕๖	สำนักงานปลัด
<p>แนวทางที่ ๕.๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทับปดที่มีสวัสดิการ</p>	๒	๒.๓๗	๕๐,๐๐๐.-	๐.๓๓	สำนักงานปลัด
<p>อย่างที่มี</p>	๒	๒.๓๗	๒๕๓,๕๐๐.-	๒.๓๖	สำนักงานปลัด
<p>แนวทางที่ ๕.๔ ส่งเสริมให้กิจการมีกิจกรรมชุมชนรวมให้แม่เด็ก เขารวม ทั้งใน ระบบ และนอกชุมชน</p>	๒	๒.๓๗	๓๘๐,๐๐๐.-	๓.๕๑	กองช่าง
<p>แนวทางที่ ๕.๕ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและสร้างความเข้มแข็งในองค์กรชุมชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างยั่งยืน</p>	๓	๓.๓๘	๒๕,๐๐๐.-	๐.๒๓	สำนักงานปลัด
<p>แนวทางที่ ๕.๖ บูรณาการส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน และประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม</p>	-	-	-	-	-
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมอาชีพ</p>	-	-	-	-	-
<p>แนวทางที่ ๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชน พัฒนากลุ่มองค์กรต่างๆ เพื่อขยายผลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน</p>	-	-	-	-	-
<p>แนวทางที่ ๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการเงินเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่อง</p>	-	-	-	-	-
<p>ของวิสาหกิจชุมชนและด้านการเงินของประชาชน</p>	-	-	-	-	-
<p>แนวทางที่ ๖.๓ ส่งเสริมทางวิชาการ เพื่อสร้างความเข้าใจในการประกอบอาชีพด้าน</p>	-	-	-	-	-
<p>วิชาการและเทคโนโลยี เพื่อเข้าสู่ตลาดเสรีอาเซียน</p>	-	-	-	-	-
<p>แนวทางที่ ๖.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร</p>	๑	๓.๓๘	๒๐,๐๐๐.-	๐.๑๖	สำนักงานปลัด
<p>ตำบลเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรกรผู้ผลิตพืชผลเชิงเกษตรของท้องถิ่นโดยเกษตรกร</p>	-	-	-	-	-
<p>แนวทางที่ ๖.๕ ส่งเสริมการก่อตั้งวิสาหกิจประชานิคม และการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน</p>	๓	๔.๑๖	๗๐,๐๐๐.-	๐.๕๘	กองการศึกษา/สำนักงานปลัด
<p>(๘๓) พอลดจนเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตามศักยภาพของเทศบาลทิวทัศน์</p>	-	-	-	-	-
<p>แนวทางที่ ๖.๖ พัฒนาศูนย์สุขภาพท้องถิ่น เสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้สามารถพัฒนาสินค้าเป็นสินค้ามูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ (GPO) และสินค้าของขวัญอีก</p>	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๗ แนวทางที่ ๗.๑ จัดทำระบบแผนภูมิและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</p> <p>แนวทางที่ ๗.๒ บริการจัดเก็บภาษีออนไลน์ที่เชื่อมโยงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ</p> <p>แนวทางที่ ๗.๓ ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยี พัฒนาระบบงานด้านภาษี</p> <p>พัฒนาระบบงานด้านภาษี</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>แนวทางที่ ๘.๑ จัดตั้งชุมชนคนรักท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และสนับสนุนให้มีการที่เสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถยนต์เป็นรูปธรรม</p> <p>พร้อมจัดสรรงบประมาณ ให้แก่ผู้ชมของกิจกรรมชุมชนคนรักท้องถิ่น</p> <p>แนวทางที่ ๘.๒ ให้ผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา แผนจัดซื้อ จัดจ้าง และจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเทศบาลในด้านต่างๆ</p> <p>แนวทางที่ ๘.๓ สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ สนับสนุนให้ภาคีกรชุมชน ดำเนินกิจกรรมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>แนวทางที่ ๘.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารงานตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ และทำให้ความวิ้วด้านการเมืองการปกครองในระบบระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบ</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านพัฒนาการเมืองและด้านบริหารจัดการ</p> <p>แนวทางที่ ๙.๑ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการศึกษา ศึกษาดูงาน และการฝึกอบรมตามความจำเป็น และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในด้านพัฒนาคุณภาพและความพร้อมขององค์กร</p> <p>แนวทางที่ ๙.๒ ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล ให้มีประสิทธิภาพ และการบริการประชาชนมากขึ้น</p> <p>แนวทางที่ ๙.๓ ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารที่ทันสมัย</p>	<p>๓</p> <p>๒</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>๑</p> <p>-</p> <p>๒</p> <p>-</p> <p>๑๖</p>	<p>๑.๓๘</p> <p>๒.๗๗</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>๑.๓๘</p> <p>-</p> <p>๒.๗๗</p> <p>-</p> <p>๒๖.๒๖</p>	<p>๒๐๐,๐๐๐.-</p> <p>๓๕,๐๐๐.-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>๒๐,๐๐๐.-</p> <p>-</p> <p>๓๐,๐๐๐.-</p> <p>-</p> <p>๒๓๕,๕๐๐.-</p>	<p>๓.๖๘</p> <p>๐.๑๒</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>๐.๒๖</p> <p>-</p> <p>๐.๐๘</p> <p>-</p> <p>๑.๕๘</p>	<p>กองคลัง</p> <p>กองคลัง</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>สำนักปลัด</p> <p>-</p> <p>สำนักปลัด</p> <p>-</p> <p>สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่างกองการศึกษา</p>
	<p>๗๖</p>	<p>๑๐๐</p>	<p>๓๓,๘๕๐,๖๖๐.-</p>	<p>๑๐๐</p>	<p>๑๐๐</p>

แผนดำเนินงาน ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลพู่ที่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 "เทศบาลตำบลพู่ที่ เป็นเทศบาลที่ให้บริการสาธารณะได้มาตรฐาน ประชาชนเชื่อมั่นและพึงพอใจ"

ยุทธศาสตร์ที่ 1. คุณภาพการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางที่ 1.1. สนับสนุนการศึกษา ในระบบ นอกระบบ การศึกษาด้านวิชาชีพ และการศึกษานานาชาติ ในเขตเทศบาลตำบลพู่ที่

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2558				พ.ศ. 2559			
						ค.ศ.	พ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ค.ศ.	พ.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1	โครงการจัดนิทรรศน์วัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาในการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมเยาวชน ให้ได้ เด็กที่มีอยู่ในโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพู่ที่ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ วัฒนธรรม-วิถีชนและวิถี วัฒนธรรม-วิถีชน วัฒนธรรม-วิถีชน บริการ คุ้มครอง คุ้มครองร่วมและวิถีชน คุ้มครองร่วมและวัฒนธรรม คุ้มครองร่วมและวิถีชนและวิถีชนที่จัดขึ้นในโครงการ (ประกอบด้วย แผนปีงบประมาณ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 30)	50,000.00	เขตเทศบาล ตำบลพู่ที่	กองการศึกษา								

แนวทางที่ 1.2. สนับสนุนส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพู่ที่

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2558				พ.ศ. 2559			
						ค.ศ.	พ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ค.ศ.	พ.ค.	ก.พ.	มี.ค.
2	โครงการสนับสนุนผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในโครงการสามารถเรียนรู้ได้แก่ คุ้มครอง วิถีชนและวิถีชน คุ้มครองร่วมและวิถีชน คุ้มครองร่วมและวิถีชน คุ้มครองร่วมและวิถีชน ในโครงการร่วมระหว่างหน่วยงาน การบริหารชุมชนและวิถีชน ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ โครงการ (ประกอบด้วยแผนปีงบประมาณ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 31)	10,000.00	เขตเทศบาล ตำบลพู่ที่	กองการศึกษา								
3	โครงการสนับสนุนผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในโครงการสามารถเรียนรู้ได้แก่ คุ้มครอง วิถีชนและวิถีชน คุ้มครองร่วมและวิถีชน คุ้มครองร่วมและวิถีชน คุ้มครองร่วมและวิถีชน ในโครงการร่วมระหว่างหน่วยงาน การบริหารชุมชนและวิถีชน ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ โครงการ (ประกอบด้วยแผนปีงบประมาณ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 31)	464,000.00	เขตเทศบาล ตำบลพู่ที่	กองการศึกษา								

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ. 2558		พ.ศ. 2559									
						ค.ค.	พ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ค.	พ.ค.	เม.ค.	ค.ค.	ก.ค.		
4	โครงการพัฒนาวิทยากรท้องถิ่น	<p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรในโครงการพัฒนาระบบวิทยากรท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้าน การอบรมแก่วิทยากรท้องถิ่น ซึ่งโครงการพัฒนาระบบวิทยากรท้องถิ่นประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การรวมศูนย์วิทยากร การรวมศูนย์วิทยากร และดำเนินการวิทยากร ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์วิทยากรท้องถิ่น ส่วนวิทยากร และดำเนินการวิทยากร ซึ่งดำเนินการโดยโครงการ (ไม่ใช่อุตสาหกรรมสัมพันธ์) 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 (หน้า 32)</p>	15,000.00	เขตเทศบาลตำบลธาตุทิพย์	กรมการศึกษานอกโรงเรียน												
5	โครงการส่งเสริมวิทยากรท้องถิ่น	<p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรในโครงการพัฒนาระบบวิทยากรท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้าน การอบรมแก่วิทยากรท้องถิ่น ซึ่งโครงการพัฒนาระบบวิทยากรท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การรวมศูนย์วิทยากร การรวมศูนย์วิทยากร และดำเนินการวิทยากร ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์วิทยากรท้องถิ่น ส่วนวิทยากร และดำเนินการวิทยากร ซึ่งดำเนินการโดยโครงการ (ไม่ใช่อุตสาหกรรมสัมพันธ์) 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 (หน้า 32)</p>	6,000.00	เขตเทศบาลตำบลธาตุทิพย์	กรมการศึกษานอกโรงเรียน												
6	โครงการพัฒนาระบบวิทยากร	<p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรในโครงการพัฒนาระบบวิทยากรท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้าน การอบรมแก่วิทยากรท้องถิ่น ซึ่งโครงการพัฒนาระบบวิทยากรท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การรวมศูนย์วิทยากร การรวมศูนย์วิทยากร และดำเนินการวิทยากร ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์วิทยากรท้องถิ่น ส่วนวิทยากร และดำเนินการวิทยากร ซึ่งดำเนินการโดยโครงการ (ไม่ใช่อุตสาหกรรมสัมพันธ์) 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 (หน้า 32)</p>	1,816,000.00	เขตเทศบาลตำบลธาตุทิพย์	กรมการศึกษานอกโรงเรียน												

แผนทางที่ 1.4 ที่มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ (ABC) ของพื้นที่ที่มีรายได้น้อยกว่า 2 แสนบาทต่อครัวเรือน โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการสุขภาพที่เข้าถึงได้

กิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2559									
						ค.ค.	พ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.
7	โครงการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพ - โครงการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพ	รายละเอียดของโครงการ เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพขึ้นในโครงการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพ โดยให้เงิน อุดหนุนจำนวน 1,110,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาท) โดยให้เงินอุดหนุนจำนวน หนึ่งแสนยี่หมื่น หนึ่งพันยี่หมื่นบาท (1,110,000 บาท) จำนวน 2559 - 2561 รวม (โปรดดูตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 33)	269,800	โรนนิทพูนุที พิบูลย์	หน่วย ดำเนินการ โครงการพัฒนา										

แผนทางที่ 1.4 สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและครอบคลุม การเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น การส่งเสริม และวันสุดท้ายของการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2559									
						ค.ค.	พ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.
8	โครงการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพ - โครงการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพ	รายละเอียดของโครงการ เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพขึ้นในโครงการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพ โดยให้เงิน อุดหนุนจำนวน 1,110,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาท) โดยให้เงินอุดหนุนจำนวน หนึ่งแสนยี่หมื่น หนึ่งพันยี่หมื่นบาท (1,110,000 บาท) จำนวน 2559 - 2561 รวม (โปรดดูตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 33)	30,000.00	โรนนิทพูนุที พิบูลย์	หน่วย ดำเนินการ ศูนย์ บริการสุขภาพ										
9	โครงการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพ - โครงการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพ	รายละเอียดของโครงการ เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพขึ้นในโครงการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพ โดยให้เงิน อุดหนุนจำนวน 1,110,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาท) โดยให้เงินอุดหนุนจำนวน หนึ่งแสนยี่หมื่น หนึ่งพันยี่หมื่นบาท (1,110,000 บาท) จำนวน 2559 - 2561 รวม (โปรดดูตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 33)	10,000.00	โรนนิทพูนุที พิบูลย์	หน่วย ดำเนินการ ศูนย์ บริการสุขภาพ										
10	โครงการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพ - โครงการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพ	รายละเอียดของโครงการ เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพขึ้นในโครงการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพ โดยให้เงิน อุดหนุนจำนวน 1,110,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาท) โดยให้เงินอุดหนุนจำนวน หนึ่งแสนยี่หมื่น หนึ่งพันยี่หมื่นบาท (1,110,000 บาท) จำนวน 2559 - 2561 รวม (โปรดดูตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 33)	70,000.00	โรนนิทพูนุที พิบูลย์	หน่วย ดำเนินการ ศูนย์ บริการสุขภาพ										

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2558						พ.ศ. 2559						
						พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	
11	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กพรานา	เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเด็กพรานา ได้เกิดค่าจ้างหมายต่อการ ต่อมาร่วมและเตรียมตัวรับสังคมใหม่และเตรียมตัวรับสู่ภาคเรียน สำหรับคุณลักษณะที่ ส่งเสริมคุณธรรม คุณธรรม คำนำใจ - มีสติ ส่งเสริมคุณธรรมคุณธรรม และทำใจซึ่งกันที่ส่งเสริม คุณธรรม (ปรากฏแผนพัฒนาฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 39)	15,000.00	เขตเทศบาล ตำบลพรานา	โครงการศึกษา และพัฒนาระดับสูง													
12	โครงการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร ให้เกิด ความสุขและประโยชน์ และทำให้องค์กรที่ส่งเสริมคุณธรรม (ปรากฏแผนพัฒนาฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 35)	50,000.00	เขตเทศบาล ตำบลพรานา	โครงการศึกษา และพัฒนาระดับสูง													
13	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและวินัย คุณธรรมและวินัย	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร ให้เกิด ความสุขและประโยชน์ และทำให้องค์กรที่ส่งเสริมคุณธรรม (ปรากฏแผนพัฒนาฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 35)	30,000.00	เขตเทศบาล ตำบลพรานา	โครงการศึกษา และพัฒนาระดับสูง													
14	ส่งเสริมคุณธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมและวินัย	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและวินัย ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร ให้เกิด ความสุขและประโยชน์ และทำให้องค์กรที่ส่งเสริมคุณธรรม (ปรากฏแผนพัฒนาฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 35)	35,000.00	เขตเทศบาล ตำบลพรานา	โครงการศึกษา และพัฒนาระดับสูง													
15	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและวินัย	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร ให้เกิด ความสุขและประโยชน์ และทำให้องค์กรที่ส่งเสริมคุณธรรม (ปรากฏแผนพัฒนาฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 35)	40,000.00	เขตเทศบาล ตำบลพรานา	โครงการศึกษา และพัฒนาระดับสูง													

อุตสาหกรรม ที่ 2 มีแผนขายสินค้าของ บริษัทฯ ตาม
แผนงานที่ 2.1 ซึ่งตั้งกติกาวางขายตามจุดตัดที่ 4 อยู่ตั้งแต่ต้นทิวที่ 100 ขึ้นถึงบริเวณทางหลวงรวมและบริเวณอื่นๆ

แผนงานที่ 2.2 กำหนดแนวแผนปฏิบัติการ การขายจุดเริ่มต้นของถนน ต่อทางลูกรัง โดยยึดหลักหลักการของปฏิบัตินโยบาย ซึ่งทางบริษัท ถูกกำหนดขายที่ดินจุดตัดที่ 4 นี้ไว้ทั้งหมด

ในรูป

แผนงานที่ 2.3 จัดให้มีการพัฒนาอาคารที่ควรซื้อ-เก็บที่ดินเพื่อพัฒนาตามแผน

ในรูป

แผนงานที่ 2.4 จัดตั้งศูนย์รวมอาคารพาณิชย์ (ให้บริการประชาชนโดยสะดวก)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย คำนวณ	พ.ศ. 2558				พ.ศ. 2559			
						ค.ค.	พ.ค.	ก.พ.	ก.ค.	ค.ค.	พ.ค.	ก.พ.	ก.ค.
16	โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ในบริเวณเทศบาลตำบล	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างโครงการพัฒนาระบบ สาธารณูปโภคในบริเวณเทศบาลตำบล เช่น ระบบระบาย น้ำ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น (โปรดดูแผนแนบหน้า 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 42.)	20,000	ตำบล หนองปรือ	ตารางเมตร	←	←	←	←	←	←	←	←
17	จัดตั้งศูนย์รวม พาณิชย์	จัดตั้งศูนย์รวม พาณิชย์เพื่อให้ ประชาชนได้ใช้ บริการโดยสะดวก และเพิ่มรายได้ แก่ประชาชน (โปรดดูแผนแนบหน้า 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 42.)	5,500.00	ตำบล หนองปรือ	ตารางเมตร	←	←	←	←	←	←	←	←

แผนงานที่ 2.5 การเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพัฒนาตามแผนนโยบายของพื้นที่ ซึ่งดำเนินการตาม

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย คำนวณ	พ.ศ. 2558				พ.ศ. 2559			
						ค.ค.	พ.ค.	ก.พ.	ก.ค.	ค.ค.	พ.ค.	ก.พ.	ก.ค.
18	โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และ ระบบสาธารณูปโภค	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม -เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปโภค (โปรดดูแผนแนบหน้า 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 42.)	20,000	ตำบล หนองปรือ	ตารางเมตร	←	←	←	←	←	←	←	←

ชุดแบบฟอร์มที่ 3.3 หักเงินค่าจ้างและเงินค่าชดเชย

แบบฟอร์มที่ 3.3.1 ขั้นตอนหักเงินค่าจ้างและเงินค่าชดเชย (แบบ 1) ในการยื่นอุทธรณ์ของหน่วยงาน

ลำดับ ที่	โครงสร้าง / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงสร้างกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2558						พ.ศ. 2559					
						ค.ค.	พ.ค.	พ.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.
19	บุคลากรพัฒนาสายงานผู้เชี่ยวชาญในสาขา ด้านมาตรฐาน	วางแผนฝึกอบรมบุคลากร ที่จัดขึ้นเป็นรูปของบุคลากรพัฒนาสายงานผู้เชี่ยวชาญในสาขาตาม ด้านมาตรฐาน โดยจัดสรรเป็นกำลังสนับสนุนของ: ๑.คน ในจังหวัดบ้าน หมุนเวียนและ 15,000 บาท (๑ คน) มีสิทธิการรวมสมาชิก โดย ส่วนที่จัด ที่ ๑๙ ๐๐๒.3.18-20074 ๑.๖. 14 มกราคม 2558 และโรงเรียนสหกรณ์การเกษตร การะเจียงว่านที่เก็บกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจอื่น ๆ คือ ข้าราชการจัดการ ระดับสูงของกรมการบริการส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์ และอดีตรับบริหาร ส่วนจังหวัดในภาคใต้ที่บริหารราชการระดับภาคผู้แทนสหพันธ์ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 (หน้า 80)	105,000.00	เทศบาลตำบล พยุหี	ตำบล งานสาขาวิจัย	ค.ค.	พ.ค.	พ.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.

หมายเหตุที่ 3.2 บุคลากรร่วมกิจกรรมที่มีเงินเดือนเกินกว่าค่าจ้างตามระเบียบ การหักเงินตามระเบียบ และการไปปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากที่ปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน

แบบฟอร์มที่ 3.3.2 ขั้นตอนหักเงินค่าจ้างและเงินค่าชดเชย (แบบ 2) ในการยื่นอุทธรณ์ของหน่วยงาน

ชุดแบบฟอร์มที่ 3.4 ขั้นตอนการหักเงินค่าจ้างและเงินค่าชดเชย (แบบ 1) ในการยื่นอุทธรณ์ของหน่วยงาน

ลำดับ ที่	โครงสร้าง / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงสร้างกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2558						พ.ศ. 2559					
						ค.ค.	พ.ค.	พ.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.
20	โครงการส่งเสริมการศึกษาระดับ ในชุมชนวิสาหกิจ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับชุมชน วิสาหกิจ (โรงเรียนชุมชนวิสาหกิจ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 51)	15,000.00	เทศบาลตำบล พยุหี	ตำบล งานสาขาวิจัย	ค.ค.	พ.ค.	พ.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.
21	โครงการรวมศูนย์การศึกษาระดับ และระดับจังหวัด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับจังหวัด (โรงเรียนชุมชนวิสาหกิจ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 51)	50,000.00	เทศบาลตำบล พยุหี	ตำบล งานสาขาวิจัย	ค.ค.	พ.ค.	พ.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2558						พ.ศ. 2559							
						ค.ค.	พ.ค.	ม.ค.	ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	พ.ค.	ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.				
22	คำขวัญและสัญลักษณ์ คำขวัญและภาพชุด คำขวัญที่จังหวัด	เรื่องเกี่ยวกับธงไตรรงค์ เนื่องในโอกาสวันปิยะมหาราชาภิเษก ๖๐ ปี (รวมผลิต คานวนและประกอบป้ายคำขวัญที่จังหวัด จำนวนคำขวัญ ไปรษณูปณณพัตนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 52)	30,000.00	เทศบาลตำบล พุน้ำดี	คสช. กรมศิลปากร														

แผนงานที่ 3.6 ประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาล ชุมชน โรงเรียนและการรวมทีมเป็นวิทยากรเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่างๆ สำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2558						พ.ศ. 2559							
						ค.ค.	พ.ค.	ม.ค.	ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	พ.ค.	ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.				
23	โครงการอบรมวิทยากร พระพรหม	เรื่องเกี่ยวกับธงไตรรงค์ เพื่อเป็นกำลังสำรองในการจัดกิจกรรมไปรษณูปณณพัตนา ประจำปี (รวมผลิต คานวนและประกอบป้ายคำขวัญที่จังหวัด ๖ ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 53)	5,000.00	เทศบาลตำบล พุน้ำดี	คสช. กรมศิลปากร														
24	โครงการพัฒนาระบบ ข้อมูล	เพื่อเป็นกำลังสำรองในการจัดกิจกรรมไปรษณูปณณพัตนา ประจำปี (รวมผลิต คานวนและประกอบป้ายคำขวัญที่จังหวัด ๖ ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 53)	5,000.00	เทศบาลตำบล พุน้ำดี	คสช. กรมศิลปากร														

แผนงานที่ 3.6 ส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปกรรมและวัฒนธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ในชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปกรรม

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2558						พ.ศ. 2559							
						ค.ค.	พ.ค.	ม.ค.	ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	พ.ค.	ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.				
25	โครงการส่งเสริมศิลปกรรม และวัฒนธรรม	เรื่องเกี่ยวกับธงไตรรงค์ เพื่อเป็นกำลังสำรองในการจัดกิจกรรมไปรษณูปณณพัตนา ประจำปี (รวมผลิต คานวนและประกอบป้ายคำขวัญที่จังหวัด ๖ ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 54)	30,000.00	เทศบาลตำบล พุน้ำดี	คสช. กรมศิลปากร														

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2558					พ.ศ. 2559						
						ค.ศ.	ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.
26	โครงการส่งเสริมศักยภาพองค์กรชุมชน	<p>เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำองค์กรชุมชนเจริญเติบโตและเข้มแข็ง เพื่อ</p> <p>เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและผู้นำชุมชนอย่างใกล้ชิด ได้แก่</p> <p>คำขวัญนวัตกรรม ทำดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระ</p> <p>คำขวัญสัมพันธ์ร่วมภาค ร่วมพัฒนา ร่วมสร้าง</p> <p>คุณธรรมทางจิตวิญญาณ ส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม ส่งเสริมวิถีชีวิต</p> <p>รางวัลนวัตกรรม ส่งเสริมสังคมดีงาม ส่งเสริมวิถีชีวิต</p> <p>การดำเนินงาน ส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม ส่งเสริมวิถีชีวิต</p> <p>การดำเนินงาน ส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม ส่งเสริมวิถีชีวิต</p> <p>การดำเนินงาน ส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม ส่งเสริมวิถีชีวิต</p>	100,000.00	เทศบาลตำบลพญาศรี	หน่วยดำเนินการ (คณะกรรมการชุมชน)	ค.ศ.	ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.
27	โครงการส่งเสริมศักยภาพองค์กรชุมชน	<p>เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำองค์กรชุมชนเจริญเติบโตและเข้มแข็ง (ไม่ระบุ</p> <p>พื้นที่) ระดับต่างๆ ได้แก่ ส่งเสริมหน่วยบริการ คำขวัญร่วมและเครือข่าย คำ</p> <p>ขวัญชุมชนและชุมชน คำขวัญสัมพันธ์ร่วมภาค คำขวัญ</p> <p>คุณธรรมทางจิตวิญญาณ ส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม ส่งเสริมวิถีชีวิต</p> <p>รางวัลนวัตกรรม ส่งเสริมสังคมดีงาม ส่งเสริมวิถีชีวิต</p> <p>การดำเนินงาน ส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม ส่งเสริมวิถีชีวิต</p> <p>การดำเนินงาน ส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม ส่งเสริมวิถีชีวิต</p>	50,000.00	เทศบาลตำบลพญาศรี	หน่วยดำเนินการ (คณะกรรมการชุมชน)	ค.ศ.	ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.
28	โครงการส่งเสริมศักยภาพ - กิจกรรมเสริม	<p>เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำองค์กรชุมชนเจริญเติบโตและเข้มแข็ง (ไม่ระบุ</p> <p>พื้นที่) ระดับต่างๆ ได้แก่ ส่งเสริมหน่วยบริการ คำขวัญร่วมและเครือข่าย คำ</p> <p>ขวัญชุมชนและชุมชน คำขวัญสัมพันธ์ร่วมภาค คำขวัญ</p> <p>คุณธรรมทางจิตวิญญาณ ส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม ส่งเสริมวิถีชีวิต</p> <p>รางวัลนวัตกรรม ส่งเสริมสังคมดีงาม ส่งเสริมวิถีชีวิต</p> <p>การดำเนินงาน ส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม ส่งเสริมวิถีชีวิต</p> <p>การดำเนินงาน ส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม ส่งเสริมวิถีชีวิต</p>	20,000.00	เทศบาลตำบลพญาศรี	หน่วยดำเนินการ (คณะกรรมการชุมชน)	ค.ศ.	ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ธ.ค.

ประเภทครั้งที่ 4 ดังรายละเอียดข้างบน สามารถเปิดดูรายละเอียดการขอความเห็น
 แนวทางที่ 4.1 ส่วนขยายบริเวณเหนือที่ดินที่ติดต่อกับสาธารณูปโภค สามารถดูได้ที่ แผนผังที่ดิน

ลำดับ ที่	โฉนดที่ดิน / สิทธิครอบครอง	รายละเอียดของโฉนดที่ดิน	ขนาดเนื้อที่ของโฉนดที่ดิน (ไร่/งาน)	มูลค่าประเมิน ราคาที่ดิน	พื้นที่ โฉนดที่ดิน	พ.ศ. 2558		พ.ศ. 2559											
						พ.ศ.	พ.ย.	พ.ศ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ค.ย.	ธ.ค.		
29	โฉนดที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 123456	โฉนดที่ดินเลขที่ 123456 โฉนดที่ดินเลขที่ 123456	899,000.00	โฉนดที่ดิน โฉนดที่ดิน	โฉนดที่ดิน โฉนดที่ดิน														
30	โฉนดที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 123456	โฉนดที่ดินเลขที่ 123456 โฉนดที่ดินเลขที่ 123456	206,000.00	โฉนดที่ดิน โฉนดที่ดิน	โฉนดที่ดิน โฉนดที่ดิน														
31	โฉนดที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 123456	โฉนดที่ดินเลขที่ 123456 โฉนดที่ดินเลขที่ 123456	566,000.00	โฉนดที่ดิน โฉนดที่ดิน	โฉนดที่ดิน โฉนดที่ดิน														
32	โฉนดที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 123456	โฉนดที่ดินเลขที่ 123456 โฉนดที่ดินเลขที่ 123456	750,000.00	โฉนดที่ดิน โฉนดที่ดิน	โฉนดที่ดิน โฉนดที่ดิน														
33	โฉนดที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 123456	โฉนดที่ดินเลขที่ 123456 โฉนดที่ดินเลขที่ 123456	250,000.00	โฉนดที่ดิน โฉนดที่ดิน	โฉนดที่ดิน โฉนดที่ดิน														

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2558						พ.ศ. 2559						
						ค.ค.	พ.ค.	พ.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	
34	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสท. เขตตลิ่งชัน หมู่ที่ 5 บ้านอัมพนิรมาน	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสท. เขตตลิ่งชัน หมู่ที่ 5 บ้านอัมพนิรมาน รายละเอียดงบประมาณเบื้องต้นแจ้งมาพร้อมกับบัญชีราคากลาง ตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 60)	750,000.00	สำนักงาน เขตพื้นที่	สำนักงาน เขตพื้นที่													

แผนตาราง 4.2 สืบค้นทางด้านโครงการ/กิจกรรมอันมีลักษณะเฉพาะที่ระบุไว้ข้างต้น (ภายใต้กรอบข้อมูลเบื้องต้น) ไม่มีการพหุคูณในการใช้ วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมที่ระบุไว้ตามความเหมาะสมของแผนการพื้นที่

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2558						พ.ศ. 2559						
						ค.ค.	พ.ค.	พ.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	
35	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสท. และจัดทำ สัปดาห์ระบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม - โครงการ 4 และ แผนกลยุทธ์ - 41 หมู่ที่ 1 เขตบางพลี	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสท. และจัดทำโครงการระบบ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ แผนกลยุทธ์ - 41 หมู่ที่ 1 เขตบางพลี รายละเอียดงบประมาณเบื้องต้นที่ส่งมาพร้อมกับบัญชีราคากลาง (โปรดดูตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 60)	1,400,000.00	เทศบาลตำบล บางพลี	เทศบาลตำบล บางพลี													
36	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวควง	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก ถนนสัมพันธ์บางพลี หมู่ที่ 5 บ้านหัวควง รายละเอียดงบประมาณเบื้องต้นที่ส่งมาพร้อมกับบัญชีราคากลาง (โปรดดูตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 62)	100,000.00	เทศบาลตำบล บางพลี	เทศบาลตำบล บางพลี													

แผนการที่ 4.3 จัดรวบรวมรายได้เพิ่มขึ้นให้บริษัท ครอบคลุมงานที่มีประสิทธิภาพต่อตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	ไตรมาส / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ/ตัวชี้วัด	พ.ศ. 2558			พ.ศ. 2559		
						ค.ค.	พ.ค.	ก.ค.	ค.ค.	พ.ค.	ก.ค.
37	การดำเนินงานด้านบริการลูกค้า โครงการส่งเสริมการขายลูกค้า รายได้ 6 ล้านบาท	โครงการส่งเสริมการขายลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 3 ช่องทาง (Facebook, Line, Email) และ 3 ช่องทางออฟไลน์ (บูธนิทรรศการ, เวิร์กช็อป, กิจกรรมส่งเสริมการขาย) งบประมาณรวม 10 ล้านบาท	10,000,000	กรุงเทพฯ	โครงการส่งเสริมการขาย						

แผนการที่ 4.4 จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

- 11 -

แผนการที่ 4.5 ระบุแผนปฏิบัติงานประจำปีให้ชัดเจน ครอบคลุมการดำเนินงานที่สำคัญ และจัดให้มีการประเมินผลการทำงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ตัวชี้วัด	ไตรมาส / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ/ตัวชี้วัด	พ.ศ. 2558			พ.ศ. 2559		
						ค.ค.	พ.ค.	ก.ค.	ค.ค.	พ.ค.	ก.ค.
38	การดำเนินงานด้านบริการลูกค้า โครงการส่งเสริมการขายลูกค้า รายได้ 6 ล้านบาท	โครงการส่งเสริมการขายลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 3 ช่องทาง (Facebook, Line, Email) และ 3 ช่องทางออฟไลน์ (บูธนิทรรศการ, เวิร์กช็อป, กิจกรรมส่งเสริมการขาย) งบประมาณรวม 10 ล้านบาท	1,000,000.00	กรุงเทพฯ	โครงการส่งเสริมการขาย						
39	การดำเนินงานด้านบริการลูกค้า โครงการส่งเสริมการขายลูกค้า รายได้ 6 ล้านบาท	โครงการส่งเสริมการขายลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 3 ช่องทาง (Facebook, Line, Email) และ 3 ช่องทางออฟไลน์ (บูธนิทรรศการ, เวิร์กช็อป, กิจกรรมส่งเสริมการขาย) งบประมาณรวม 10 ล้านบาท	1,000,000.00	กรุงเทพฯ	โครงการส่งเสริมการขาย						

หมายเหตุที่ 4.6 ยึดไปต่อ ยอดต้นทุน ซึ่งพบ ในบัญชี ยอดรวมตามส่วนต่อรายการ
-ไม่มี

ชุดเอกสารที่ 5 ต้นทุนสินค้าตามระเบียบวิธีคิด

หมายเหตุที่ 5.1 ต้นทุนสินค้าตามระเบียบวิธีคิด

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	งวด ดำเนินการ	พ.ศ. 2558			พ.ศ. 2559			
						ค.พ.	พ.ค.	ค.พ.	ค.พ.	พ.ค.	ค.พ.	
40	โครงการตามระเบียบวิธี	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการเรียน โครงการตามระเบียบวิธี เพื่อช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการจัดการเรียนโครงการ ที่ต่อเนื่อง (ไม่รวมตามงบพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 78)	5,000.00	เทศบาลตำบล พสุณี	ยังไม่ ดำเนินการ	←		→				
41	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการ ตามชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการตามชุมชน (ไม่รวมตามงบพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 78)	5,000.00	เทศบาลตำบล พสุณี	ยังไม่ ดำเนินการ	←		→				

หมายเหตุที่ 6.2 ต้นทุนตามการประเมินวิธีการ ผู้ดูแลฯ ผู้จัดการและผู้ติดตาม

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	งวด ดำเนินการ	พ.ศ. 2558			พ.ศ. 2559			
						ค.พ.	พ.ค.	ค.พ.	ค.พ.	พ.ค.	ค.พ.	
42	โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการ เรียนรู้ในชุมชน	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ โครงการพัฒนา ผู้ติดตามในท้องถิ่นที่ตามระเบียบวิธี (ไม่รวมตามงบพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 80)	10,000.00	เทศบาลตำบล พสุณี	ดำเนินการ			←				
43	เพื่อผู้ดูแลฯ ผู้ติดตาม	เพื่อจัดทำบัญชีผู้ดูแลฯ ผู้ติดตาม การประเมินโครงการตามระเบียบวิธี วัตถุประสงค์ในการประเมินระเบียบวิธีติดตามผู้ติดตามผู้ติดตามผู้ติดตาม ปี พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และข้อ 17 (ไม่รวมตามงบพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 80)	30,000.00	เทศบาลตำบล พสุณี	ยังไม่ ดำเนินการ	←						→

ตารางที่ 5.3. ส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับพิจารณาในบทความก่อนหน้านี้ มีลักษณะดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2558			พ.ศ. 2559								
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	
44	กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพของชุมชน ส่วนตำบล	มีแผนรณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพของชุมชน (ตามหนังสือ กระทรวงสาธารณสุขที่ 0891.ว/ว1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2559) ให้มีอาสาสมัครรณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพ ตามโครงการ คณะกรรมการรณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 (ประมวลแผนพัฒนาฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 81)	220,000.00	เทศบาลตำบล พยุหี	หน่วย ดำเนินการ												
45	กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพของชุมชน	มีแผนรณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพของชุมชน ตั้งจุดรับส่งยาของชุมชนที่มีผู้ป่วยชุมชน โดยตั้งจุดรับส่งยาตาม ถนน 1 ส่วน 6 ส่วนไปตลอดเส้นทางที่ส่งยาตาม : ส่วน และรัฐประชา 1 ส่วน (ประมวลแผนพัฒนาฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 81)	33,400.00	เทศบาลตำบล พยุหี	หน่วย ดำเนินการ												

ตารางที่ 5.4. ส่วนที่ไม่ได้รับพิจารณาในบทความก่อนหน้านี้ มีลักษณะดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2558			พ.ศ. 2559								
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	
46	โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ	เพื่อจัดเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ใช้แบบสอบถาม 100% จำนวน 100 คน ทั่วประเทศ ทั่วประเทศ ที่สนใจเกี่ยวกับสุขภาพของชุมชนที่มีผู้ป่วยชุมชน มีแผนรณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพของชุมชน (ตามหนังสือ กระทรวงสาธารณสุขที่ 0891.ว/ว1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2559) ให้มีอาสาสมัครรณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพ ตามโครงการ คณะกรรมการรณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 (ประมวลแผนพัฒนาฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 81)	80,000	เทศบาลตำบล พยุหี	หน่วย ดำเนินการ												

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2558			พ.ศ. 2559		
						ค.ศ.	พ.ค.	ก.ค.	ค.ศ.	พ.ค.	ก.ค.
47	โครงการชุมชน	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นรวมใจในการพัฒนาโครงการชุมชน โดยคัดเลือก นักพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ชุมชนแออัดที่มีจำนวน 5 ไร่ 1 แปลง ดำเนินการให้ชุมชนแออัดและจัดตั้งชุมชนฐานรากตามวิสัยทัศน์ ดำเนินกิจกรรม พัฒนาศูนย์ชุมชน ดำเนินกระบวนการ ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ในโครงการ (รายละเอียดแผนพัฒนาฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 30)	100,000.00	เทศบาลตำบล พุน้ำ	หน่วย ดำเนินการ	ค.ศ.	พ.ค.	ก.ค.	ค.ศ.	พ.ค.	ก.ค.

แนวทางที่ 5.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนที่ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2558			พ.ศ. 2559		
						ค.ศ.	พ.ค.	ก.ค.	ค.ศ.	พ.ค.	ก.ค.
48	จัดตั้งศูนย์สุขภาพ โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนที่ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นรวมใจในการพัฒนาโครงการสุขภาพ และส่งเสริม พัฒนาศูนย์สุขภาพ ดำเนินกระบวนการ ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ส่งเสริม ในโครงการ (รายละเอียดแผนพัฒนาฯ 3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 30)	25,000.00	เทศบาลตำบล พุน้ำ	หน่วย ดำเนินการ	ค.ศ.	พ.ค.	ก.ค.	ค.ศ.	พ.ค.	ก.ค.

แนวทางที่ 5.6 พัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและประชาชน เพื่อแก้ปัญหาสังคม

- ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ

แนวทางที่ 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพของประชาชน พัฒนาระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง

- ไม่มี

แนวทางที่ 6.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพของประชาชน

- ไม่มี

แนวทางที่ 6.3 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชน

- ไม่มี

แผนงานที่ 6.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนและเจ้าของสหกรณ์ได้ศึกษารายการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิสตรีของสหกรณ์สมาชิกสหภาพ

ตัวบ่งชี้	โครงสร้าง / กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2558			พ.ศ. 2559			
						ค.ค.	พ.ค.	ก.พ.	ค.ค.	พ.ค.	ก.พ.	
49	โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีในสหกรณ์และจัดฝึกอบรม	-เสริมศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีในสหกรณ์	20,000	สหกรณ์ตำบลพยุหี	คณะกรรมการศึกษา งานวิชาการ งานอื่นๆ							

แผนงานที่ 6.5 ส่งเสริมการส่งเสริมอาชีพและสิทธิมนุษยชน (CSR) ขององค์กรที่เป็นแม่ข่ายในตำบลศึกษาของสหกรณ์ตำบลพยุหี

ตัวบ่งชี้	โครงสร้าง / กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2558			พ.ศ. 2559			
						ค.ค.	พ.ค.	ก.พ.	ค.ค.	พ.ค.	ก.พ.	
50	โครงการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอาชีพ	ส่งเสริมผู้ปกครองให้เข้าโครงการส่งเสริมอาชีพของแม่ข่ายที่โรงเรียน	5,000.00	สหกรณ์ตำบลพยุหี	คณะกรรมการศึกษา งานวิชาการ							
51	โครงการพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานระดับชุมชน	ส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานระดับชุมชนในตำบลศึกษา ด้านการส่งเสริมสิทธิสตรี (พ.ศ. 2559 - 2561 พ.ศ. 92)	60,000.00	สหกรณ์ตำบลพยุหี	คณะกรรมการศึกษา งานวิชาการ							
52	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรในตำบลศึกษา (CSR)	ส่งเสริมเกษตรกรในตำบลศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (CSR) ของสหกรณ์ตำบลพยุหี (พ.ศ. 2559 - 2561 พ.ศ. 91)	5,000.00	สหกรณ์ตำบลพยุหี	คณะกรรมการศึกษา งานวิชาการ							

แผนงานที่ 6.6 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนวิสาหกิจของเกษตรกรให้พัฒนาไปสามารถแข่งขันกับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ (OTOP) และสินค้าของท้องถิ่น

ตัวบ่งชี้	โครงสร้าง / กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2558			พ.ศ. 2559			
						ค.ค.	พ.ค.	ก.พ.	ค.ค.	พ.ค.	ก.พ.	

บุคลากรที่ ส. ส. มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว

บุคลากรที่ ส. ส. มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว

- 166

บุคลากรที่ ส. ส. มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	วงเงินงบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2558				พ.ศ. 2559									
					ค.ก.	พ.อ.	ร.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
36	นิเทศฯ (นิเทศฯ ส่วนราชการ)	20,000.00	ที่ศูนย์วิทยุ สำนักงาน วิทยุกระจายเสียง	ศป.														

บุคลากรที่ ส. ส. มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	วงเงินงบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2558				พ.ศ. 2559									
					ค.ก.	พ.อ.	ร.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
57	โครงการนิเทศฯ (นิเทศฯ ส่วนราชการ)	5,000.00	วิทยุ	ศป.														
58	โครงการนิเทศฯ (นิเทศฯ ส่วนราชการ)	5,000.00	วิทยุ	ศป.														

บุคลากรที่ 9 สืบค้นมาตรวจข้อผิดปรกติการ

คนหาที่ ๙.1 สืบค้นมาตรวจข้อผิดปรกติการหาที่ ๙.๑ การศึกษา การปฏิบัติงาน และการถือครองความสามัคคีกัน และที่สืบค้นมาตรวจข้อผิดปรกติการหาที่ ๙.๒ การศึกษา การปฏิบัติงาน และการถือครองความสามัคคีกัน

คนหาที่ ๑.๒ ปรับปรุงการของสหกรณ์ของครูที่สืบค้นมาตรวจข้อผิดปรกติการหาที่ ๑.๑ การศึกษา การปฏิบัติงาน และการถือครองความสามัคคีกัน

คนหาที่ ๑.๓ ปรับปรุงการที่ปฏิบัติงานและการศึกษา เช่น ประสิทธิภาพการบริการประชาชน สนับสนุนให้ทำในใจดี และที่สืบค้นมาตรวจข้อผิดปรกติการหาที่ ๑.๒ การศึกษา การปฏิบัติงาน และการถือครองความสามัคคีกัน

ลำดับที่	ชื่องาน / กิจกรรม	รายละเอียด	งบประมาณ	สถานที่	วันที่	พ.ศ. ๒๕๕๘			พ.ศ. ๒๕๕๙		
						ค.ศ.	พ.ค.	ก.ค.	ค.ศ.	พ.ค.	ก.ค.
59	ครูพิเศษวิไล และวิบูลย์ ศูนย์ส่งเสริมเด็กดี	จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมเด็กดีโรงเรียนประชาบาล ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร จำนวน 16 คน มีนาย โสภณและนาง โสภณ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมเด็กดีโรงเรียนประชาบาล ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร จำนวน 12 คน มีนาย รพีพรและนาง รพีพร (ประจำศูนย์) สนับสนุนงานนี้ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ หน้า 109	5,000.-	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานานาชาติ	พ.ค. ๒๕๕๘ พ.ค. ๒๕๕๙ ก.ค. ๒๕๕๙	พ.ค. ๒๕๕๘ พ.ค. ๒๕๕๙ ก.ค. ๒๕๕๙					
60	ครูพิเศษวิไลและวิบูลย์ ศูนย์ LED ดี	ตั้งศูนย์ส่งเสริมเด็กดีโรงเรียนประชาบาล ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร จำนวน 16 คน มีนาย โสภณและนาง โสภณ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมเด็กดีโรงเรียนประชาบาล ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร จำนวน 12 คน มีนาย รพีพรและนาง รพีพร (ประจำศูนย์) สนับสนุนงานนี้ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ หน้า 109	19,000.00	เทศบาลตำบลพิจิตร	พ.ค. ๒๕๕๘ พ.ค. ๒๕๕๙ ก.ค. ๒๕๕๙	พ.ค. ๒๕๕๘ พ.ค. ๒๕๕๙ ก.ค. ๒๕๕๙					
61	จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมเด็กดีโรงเรียนประชาบาล ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	ตั้งศูนย์ส่งเสริมเด็กดีโรงเรียนประชาบาล ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร จำนวน 16 คน มีนาย โสภณและนาง โสภณ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมเด็กดีโรงเรียนประชาบาล ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร จำนวน 12 คน มีนาย รพีพรและนาง รพีพร (ประจำศูนย์) สนับสนุนงานนี้ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ หน้า 109	16,000.00	เทศบาลตำบลพิจิตร	พ.ค. ๒๕๕๘ พ.ค. ๒๕๕๙ ก.ค. ๒๕๕๙	พ.ค. ๒๕๕๘ พ.ค. ๒๕๕๙ ก.ค. ๒๕๕๙					

ลำดับ ที่	รายการ / ลักษณะ	รายละเอียดของรายการที่พิจารณา	มูลค่ารวม	รายการด้วย บัญชี	พ.ศ. 2558		พ.ศ. 2559					
					ค.ศ.	พ.ศ.	ค.ศ.	พ.ศ.	ค.ศ.	พ.ศ.	ค.ศ.	พ.ศ.
62	เครื่องรับโทร โฟนี่ ขนาด 800 VA	เครื่องรับโทร โฟนี่ ขนาด 800 VA เครื่องรับโทร โฟนี่ ขนาด 800 VA รายละเอียดคุณสมบัติ รายละเอียดของเครื่องรับโทร โฟนี่ ตามแบบรายการที่ติดมา วันที่ 2558 (ปรากฏตามหนังสือสาร ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 109)	3,100.00	รายการด้วย บัญชี	ค.ศ. ค.ศ.	พ.ศ. พ.ศ.	ค.ศ.	พ.ศ.	ค.ศ.	พ.ศ.	ค.ศ.	พ.ศ.
63	ชุดรับส่งวิทยุ ผู้ติดต่อสาร 2 ขาน	เครื่องรับส่งวิทยุผู้ติดต่อสารแบบ 2 ขาน ปรากฏตามหนังสือสาร เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2558 (ปรากฏตามหนังสือสาร ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 109)	5,000.00	รายการด้วย บัญชี	ค.ศ. ค.ศ.	พ.ศ. พ.ศ.	ค.ศ.	พ.ศ.	ค.ศ.	พ.ศ.	ค.ศ.	พ.ศ.
64	ชุดรับส่งวิทยุสมัคร คนพื้นเมืองที่โมเด็ม 1 ชุด	คอมพิวเตอร์ที่โมเด็ม 1 ชุด เครื่องรับส่งวิทยุสมัครคนพื้นเมืองที่โมเด็ม 1 เครื่อง เพื่อ ใช้ในโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยุสมัครคนพื้นเมืองที่วิทยุสมัคร แบบสมัครสาร ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 109)	20,000.00	รายการด้วย บัญชี	ค.ศ. ค.ศ.	พ.ศ. พ.ศ.	ค.ศ.	พ.ศ.	ค.ศ.	พ.ศ.	ค.ศ.	พ.ศ.
65	เครื่องรับส่งวิทยุสมัครแบบ portable	เครื่องรับส่งวิทยุสมัครแบบ portable เครื่องรับส่งโทร โฟนี่ เครื่องรับส่งวิทยุสมัคร (SKJET Printer) (รายละเอียดคุณสมบัติ รายละเอียดของเครื่องรับส่งโทร โฟนี่ ตามแบบรายการที่ติดมา วันที่ 2558 (ปรากฏตามหนังสือสาร) ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 109)	4,300.00	รายการด้วย บัญชี	ค.ศ. ค.ศ.	พ.ศ. พ.ศ.	ค.ศ.	พ.ศ.	ค.ศ.	พ.ศ.	ค.ศ.	พ.ศ.
66	เครื่องรับโทร โฟนี่ ขนาด 800 VA	เครื่องรับโทร โฟนี่ ขนาด 800 VA เครื่องรับโทร โฟนี่ ขนาด 800 VA รายละเอียดคุณสมบัติ รายละเอียดของเครื่องรับโทร โฟนี่ ตามแบบรายการที่ติดมา วันที่ 2558 (ปรากฏตามหนังสือสาร) ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 109)	3,100.00	รายการด้วย บัญชี	ค.ศ. ค.ศ.	พ.ศ. พ.ศ.	ค.ศ.	พ.ศ.	ค.ศ.	พ.ศ.	ค.ศ.	พ.ศ.

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย คำนวณ	พ.ศ. 2558		พ.ศ. 2559										
						ค.บ.	พ.บ.	ค.บ.	ค.พ.	ค.พ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.	ค.บ.				
67	เก็บค่าตอบแทนสำหรับนักเรียน	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เพื่อจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ข่าวสารแก่ผู้ปกครอง (ยังไม่ มีจำนวน 18.5 ล้านบาท) จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า 185 หน้า 109) และโครงการรวมค่าไปรษณีย์ตามเขตการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง (ปี 2558) (ไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอน) ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 109	16,000.00	เทศบาลตำบล พญานาค	หน่วย บริการรายเครื่อง													
68	ครูพิเศษ 1 คน จัดซื้อโต๊ะ 30	เพื่อจัดทำเว็บไซต์โรงเรียน LED สำหรับนักเรียนในภาคกลางตอน จำนวน 2 ชิ้น ราคาตามใบเสนอราคา ไม่มีใบสั่งซื้อตามวงเงิน ครูพิเศษ 1 คน (ปี 2558 (ไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอน) ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 110)	5,000.00	เทศบาลตำบล พญานาค	ครู งานปีละครั้ง/ครั้ง													
69	ครูพิเศษสำหรับนักเรียน ผู้เรียนตามตาราง 2 ประจำ	จัดซื้อผู้เรียนตามตาราง 2 ประจำ เพื่อทำเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อเผยแพร่ข่าวสารแก่ผู้ปกครอง (ยังไม่ มีจำนวน 40 คน) จำนวน 1 คน (ปี 2558) จำนวน 1 คน (ปี 2559) จำนวน หรือมีเงินบริจาค (ครูพิเศษ) จำนวน 3 คน (ปี 2558) จำนวน 3 คน (ปี 2559) จำนวน เพื่อจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อเผยแพร่ข่าวสารแก่ผู้ปกครอง (ปี 2558) (ไม่รวม ค่าตอบแทนผู้สอน) ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 109)	19,900.00	เทศบาลตำบล พญานาค	ครู ตามตาราง													
70	ครูพิเศษสำหรับนักเรียน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียน เพื่อจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ข่าวสารแก่ผู้ปกครอง (ยังไม่ มีจำนวน 18.5 ล้านบาท) จำนวน 1 เครื่อง (ปี 2558) จำนวน 1 เครื่อง (ปี 2559) และโครงการรวมค่าไปรษณีย์ตามเขตการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง (ปี 2558) (ไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอน) ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 109)	17,000.00	เทศบาลตำบล พญานาค	หน่วย บริการรายเครื่อง													

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย คำนวณ	พ.ศ. 2558		พ.ศ. 2559										
						พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.พ.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.				
71	โครงการ / กิจกรรม เสริมพัฒนาการเด็กเล็ก (enjoy play)	เสริมพัฒนาการเด็กเล็ก (enjoy play) ส่งเสริมการเรียนรู้ สนุกสนานเพลิดเพลิน (ENJOY PLAY) (วัตถุประสงค์พัฒนาเด็ก เสริมพัฒนาการเด็ก สนุกสนานเพลิดเพลิน สนุกสนานในการเล่น เล่นอย่างมีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน) ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 109)	4,300.00	เทศบาลตำบล พุนี	ค่าจ้างวิทยากร	←												
72	ศูนย์ฯ ที่ 1 เสริมพัฒนาการเด็กเล็ก (enjoy play)	เสริมพัฒนาการเด็กเล็ก (enjoy play) ส่งเสริมการเรียนรู้ สนุกสนานเพลิดเพลิน (ENJOY PLAY) (วัตถุประสงค์พัฒนาเด็ก เสริมพัฒนาการเด็ก สนุกสนานเพลิดเพลิน สนุกสนานในการเล่น เล่นอย่างมีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน) ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 110)	46,000.00	เทศบาลตำบล พุนี	ค่าจ้างวิทยากร	←												
73	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองทราย	เสริมพัฒนาการเด็กเล็ก (enjoy play) ส่งเสริมการเรียนรู้ สนุกสนานเพลิดเพลิน (ENJOY PLAY) (วัตถุประสงค์พัฒนาเด็ก เสริมพัฒนาการเด็ก สนุกสนานเพลิดเพลิน สนุกสนานในการเล่น เล่นอย่างมีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน) ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 110)	50,000.00	เทศบาลตำบล พุนี	ค่าจ้างวิทยากร	←												
74	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองทราย	เสริมพัฒนาการเด็กเล็ก (enjoy play) ส่งเสริมการเรียนรู้ สนุกสนานเพลิดเพลิน (ENJOY PLAY) (วัตถุประสงค์พัฒนาเด็ก เสริมพัฒนาการเด็ก สนุกสนานเพลิดเพลิน สนุกสนานในการเล่น เล่นอย่างมีความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน) ปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 110)	8,500.00	เทศบาลตำบล พุนี	ค่าจ้างวิทยากร	←												

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2558			พ.ศ. 2559						
						ค.บ.	พ.บ.	จ.บ.	ค.บ.	พ.บ.	จ.บ.	ค.บ.	พ.บ.	จ.บ.	
															ค.บ.
75	<p>ค่ายกีฬานานาชาติครั้งที่ 5</p> <p>ค่ายกีฬานานาชาติครั้งที่ 6</p>	<p>วัตถุประสงค์ของโครงการกีฬานานาชาติ</p> <p>โครงการกีฬานานาชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านกีฬานานาชาติและเพิ่มพูนความรู้ในกีฬาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี</p> <p>วัตถุประสงค์ของโครงการกีฬานานาชาติมีดังนี้</p> <p>1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านกีฬานานาชาติ</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง</p> <p>3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการแข่งขันกีฬาที่ดี</p> <p>4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเล่นกีฬา</p> <p>5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา</p> <p>6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักในสถาบัน</p> <p>7. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักในชาติ</p> <p>8. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักในเพื่อนร่วมชาติ</p> <p>9. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักในครูและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>10. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักในพ่อแม่และครอบครัว</p>	3,500,000.00	เทศบาลตำบล พญา	กองการศึกษา										